

Các giai đoạn phát triển của trẻ trong năm đầu đời

※ Hướng dẫn cho sự phát triển toàn diện của trẻ



- Mắt**
- Tai**
- Cổ**
- Miệng**
- Tay**
- Ngón tay**
- Chân & Hông**

Sơ sinh	1 tháng tuổi	2 tháng tuổi	3 tháng tuổi	4 tháng tuổi	5 tháng tuổi	6 tháng tuổi	7 tháng tuổi	8 tháng tuổi
<p>Ngay sau khi sinh, trẻ bắt đầu cảm nhận môi trường bằng các giác quan của mình. Dù chưa sử dụng thành thạo các giác quan, trẻ vẫn có thể sử dụng các bản năng bẩm sinh và phản xạ tự nhiên để tiếp nhận thế giới xung quanh.</p>	<p>Sau một tháng, năm giác quan của trẻ sơ sinh phát triển nhanh chóng. Bắt đầu bằng thị giác, trẻ bắt đầu chú ý đến môi trường xung quanh và cách các giác quan tương tác với nhau.</p>	<p>Trẻ mở rộng tầm nhìn khi chúng bắt đầu xoay đầu sang bên để nhìn thế giới xung quanh.</p>	<p>Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, Trẻ sơ sinh sẽ sử dụng tay và miệng để khám phá thế giới xung quanh.</p>	<p>Tầm nhìn của trẻ ngày càng được mở rộng và phần cổ của trẻ cũng vững vàng hơn, thế giới dưới góc nhìn của trẻ thay đổi từ hai chiều sang ba chiều.</p>	<p>Trẻ bắt đầu khám phá thế giới đầu tiên bằng xúc giác và việc cầm nắm đồ vật mang lại niềm vui lớn cho trẻ.</p>	<p>Trẻ thoải mái hiểu kỳ về thế giới xung quanh bằng việc lăn vòng, cuộn tròn, và chạm vào mọi vật.</p>	<p>Trẻ bắt đầu có thể ngồi thẳng, dùng tay thuần thục và làm quen với các kỹ năng vận động cơ bản.</p>	<p>Trẻ bắt đầu chơi có mục đích và chủ định. Chúng có thể bò và đi chuyển về phía các đối tượng mà chúng quan tâm.</p>
<p>Trẻ sơ sinh có thể phân biệt các vật thể cách chúng khoảng 30 cm, nhưng không thể xác định màu sắc trong những ngày đầu của chúng.</p>	<p>Trẻ sơ sinh bị thu hút bởi các vật có sắc, các vật thể có màu sắc rực rỡ và gương mặt của mẹ.</p>	<p>Trẻ bắt đầu biết hướng mắt đến các vật mà chúng quan tâm.</p> <p>Trẻ sơ sinh bị mê hoặc bởi bàn tay của chúng và sẽ nhìn chăm chăm vào tay mình đây tỏ mò.</p>	<p>Tầm nhìn và kỹ năng tập trung hướng mắt của trẻ tiếp tục phát triển rõ rệt trong giai đoạn này</p>		<p>Nhận thức của trẻ dần hoàn thiện, trẻ đã có thể nhìn mọi sự vật một cách toàn thể.</p>	<p>Trẻ bắt đầu nhận ra những khuôn mặt quen thuộc trong cuộc sống của mình.</p>	<p>Nhận thức về thế giới của trẻ dần hoàn thiện và trẻ đã có thể nhìn thế giới đa chiều hơn.</p>	
<p>Nghe là một trong những kỹ năng đầu tiên đã phát triển ở trẻ sơ sinh. Sau khi sinh, em bé có thể xác định được những giọng nói quen thuộc được nghe khi còn trong bụng mẹ. Nghiên cứu đã cho thấy trẻ phản ứng tích cực hơn đối với giọng nói có âm vực cao.</p>	<p>Trẻ sơ sinh bị mê hoặc bởi bàn tay của chúng và sẽ nhìn chăm chăm vào tay mình đây tỏ mò.</p>	<p>Trẻ sơ sinh sẽ vô thức hướng tai về phía âm thanh mà chúng quan tâm.</p>	<p>Khi nằm nằm sấp, trẻ tăng cường cơ cổ và vai khi chúng cố gắng nâng đầu mình lên</p>	<p>Trẻ sơ sinh có thể nhận ra ngữ điệu khác nhau và phân biệt âm thanh cao và thấp của giọng nói.</p>	<p>Trẻ bắt đầu phân biệt được các âm thanh và nhịp điệu khác nhau.</p>			<p>Trẻ bắt đầu làm quen với tên của mình và quay về phía người gọi tên mình.</p>
<p>Trẻ sẽ mút mọi thứ gần miệng như một phản xạ tự nhiên.</p>	<p>Trẻ phát triển cơ miệng từ việc bú mẹ.</p>	<p>Trẻ đã có thể quay đầu khi chúng muốn.</p>	<p>Trẻ phân biệt đồ vật bằng miệng và khéo léo di chuyển chúng từ tay sang miệng.</p>		<p>Trẻ bắt đầu ngửa nướu vì răng bắt đầu mọc.</p>	<p>Răng trẻ nhú lên và trẻ đã có thể hút thổi không khí.</p>	<p>Trẻ bắt đầu làm chủ việc hút thổi không khí để tạo ra âm thanh.</p>	
<p>Khi mẹ đặt ngón tay vào lòng bàn tay trẻ nhỏ, chúng sẽ nắm chặt nó như một phản xạ có điều kiện vì cho chúng cảm giác an toàn.</p>	<p>Hầu hết các cử động tay của trẻ là vô thức.</p>	<p>Trẻ sơ sinh bắt đầu nắm nhẹ chân nhưng cảm thấy khó khăn khi phải tự cầm nắm.</p>	<p>Trẻ dần biết cách phối hợp tay & mắt.</p>	<p>Trẻ đã có thể sử dụng hai tay và kỹ năng vận động của chúng dần được phát triển.</p>				<p>Trẻ đã có thể thả và nhặt đồ vật một cách thận trọng.</p>
<p>Trẻ thường chạm nhẹ vào lòng bàn chân của chúng và cười khúc khích đầy hứng thú.</p>	<p>Trẻ vô thức di chuyển bàn chân khi chúng bắt đầu phát triển các kỹ năng vận động.</p>	<p>Ngón tay trở thành một đối tượng yêu thích để mút vào.</p>	<p>Trẻ rất thích việc nắm chặt tay và khoanh tay.</p>	<p>Trẻ đã có thể nắm vật bằng cả năm ngón tay.</p>	<p>Trẻ bắt đầu véo những vật nhỏ bằng ngón tay cái và ngón trỏ.</p>			<p>Trẻ đã có thể mở cửa và thậm chí kéo các ngăn kéo.</p>
<p>Vươn đến các ngón chân là trở yêu thích của trẻ.</p>	<p>Trong khi ngủ, trẻ bắt đầu nằm dài, xoay người hoặc lăn qua lăn lại.</p>	<p>Trẻ sẽ tập ngồi độc lập trong khoảng thời gian ngắn.</p>	<p>Trẻ đã có thể ngồi thẳng và tập đi dưới sự trợ giúp của bố mẹ.</p>	<p>Trẻ đã có thể ngồi thẳng và thậm chí kéo các ngăn kéo.</p>	<p>Trẻ bắt đầu bò và cố gắng tự đứng.</p>			

BRAIN BUILDERS

BB003: LULLABY RATTLE

BB063: CRY NO MORE BABY RATTLE

BB085: NEVER DROP BABY CHEW

BB108: BABY SENSES COORDINATOR

BB064: FEATHER-LIGHT TEETHING RATTLE

BB078: TWO HANDS TEETHING RING

BB034: LIKE IT PACIFIER

BB124: BABY YOGA EXERCISE BALL

BB041: SAMMY SQUID TEETHER

BB025: EDUCATIONAL EDDIE RATTLE

BB027: PUSH&PULL UFO

BB071: MAGIC REFLECTION BALL

BB019: MULTI-SENSE TRUMPET

BB125: CATCH ME IF YOU CAN! LION